

Nâng cao hoạt động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

17:32 23/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 22/8, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Vụ Cơ sở vật chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2018 - 2023



Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu. Ảnh: PV

Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong vòng 30 năm gần đây, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm khoảng 300 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại kinh tế 1,0 - 1,5% GDP. Thiên tai ở Việt Nam đang xảy ra ngày một bất thường, cực đoan và trái quy luật. Trẻ em, học sinh chiếm 28% dân số Việt Nam và là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi thiên tai xảy ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá lại những ưu điểm, tồn tại, chia

sẽ bài học kinh nghiệm, các mô hình hiệu quả từ các địa phương. Đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao sự phối hợp, các hoạt động phòng chống thiên tai.



Quang cảnh hội nghị_Ảnh: PV

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến đề nghị, thời gian tới, với đơn vị đầu mối là Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và Vụ Cơ sở vật chất cần phối hợp triển khai các nội dung đã thảo luận để tổng hợp, báo cáo kết quả và đề xuất những công việc cần để tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2024-2029. Cục trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần chú trọng công tác tăng cường kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trong kỳ nghỉ hè và mùa mưa lũ.

Các tỉnh, thành phố cần thực hiện lồng ghép một số nội dung phòng, chống thiên tai với một số môn học để đưa vào chương trình giảng dạy; đẩy mạnh, nhân rộng mô hình hoạt động phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trong nhà trường. Đặc biệt, các đơn vị cần triển khai đưa vào hoạt động ngoại khóa, hoạt động hè với nội dung hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai bằng các hình thức: pano áp phích, trò chơi, các cuộc thi, diễn tập, sự kiện ngoài trời... trong đó, chú trọng các hoạt động cho các em học sinh cấp THPT để lan tỏa tinh thần chủ động phòng, chống thiên tai

tới gia đình và xã hội.

PV

Link bài viết: <https://nguolambao.vn/nang-cao-hoat-dong-phong-chong-va-giam-nhe-thien-tai>